

HUYỆN ỦY LẤP VÒ
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 212-CV/BTGHU
*Tuyên truyền các sự kiện nổi bật
của Tỉnh năm 2021*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Lấp Vò, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:

- Các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy,
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện,
- Các tổ chức chính trị - xã hội Huyện,
- Phòng Văn hóa – Thông tin Huyện,
- Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh Huyện,
- Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Huyện.

Thực hiện công văn số 631-CV/BTGTU ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố kết quả bình chọn các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các cấp ủy địa phương và các ngành tổ chức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp về nội dung các sự kiện nổi bật của Tỉnh năm 2021 (*có phụ lục kèm theo*).

Rất mong các địa phương, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Như kính gửi,
- Lưu BTGHU.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Phạm Văn Sáu

PHỤ LỤC
NỘI DUNG CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA TỈNH NĂM 2021
(Kèm theo Công văn số 212-CV/BTGHU ngày 31 tháng 12 năm 2021
của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ)

1. Tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của các cấp uỷ, chính quyền từ Tỉnh đến cơ sở, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, từ đó, cử tri Đồng Tháp đã thật sự thể hiện được quyền và nghĩa vụ của mình thông qua phiếu bầu cử. Ngày 23/5/2021 - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Kết quả, có 1.369.562/1.376.970 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,46%. Trong đó, tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao nhất đạt 100% số cử tri đi bầu; tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 99%; có 769/1.065 Tổ bầu cử có số cử tri tham gia bầu cử đạt 100%. Đã bầu đủ 08/08 đại biểu Quốc hội khoá XV (trong đó, có 02 nữ, chiếm tỷ lệ 25% và 04 ứng cử viên Trung ương giới thiệu đều trúng cử); 58/58 đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh (trong đó, có 12 nữ, chiếm tỷ lệ 21%); 391/392 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (trong đó, có 105 nữ, chiếm tỷ lệ 27%); 3.718/3.737 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (trong đó, có 918 nữ, chiếm tỷ lệ 25%).

2. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) tỉnh Đồng Tháp đứng top đầu cả nước

Ngày 14/4/2021, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) Việt Nam tổ chức lễ công bố trực tuyến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (Chỉ số PAPI) năm 2020. Với 46,97 điểm, Đồng Tháp tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 sau Quảng Ninh. Trong 8 chỉ số thành phần của PAPI 2020, Đồng Tháp có 6 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất, gồm: Công khai, minh bạch trong việc ra các quyết định; Trách nhiệm giải trình với người dân; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường. Báo cáo Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020 cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ được cải thiện. Đặc biệt, chỉ số kiểm soát tham nhũng trong khu vực công được cải thiện mạnh mẽ nhất.

Ngày 15/4/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020. Theo đó, với 72,8 điểm, Đồng Tháp giữ vị trí thứ 2 cả nước, sau Quảng Ninh với 75,09 điểm. Đây là cột mốc ghi dấu 13 năm liên tiếp Đồng Tháp vinh dự được xếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI toàn quốc.

Ngày 24/6/2021, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số CCHC năm 2020. Kết quả, tỉnh Đồng Tháp xếp hạng thứ 5/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 02 bậc so với năm 2019. Tuy nhiên, chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt 88,67%, tăng 2,34% so với năm 2019 và đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, chỉ số hài lòng năm 2020 của Tỉnh đạt 89,06%, tăng 1,44% so với năm 2019 và xếp hạng thứ 12/63 tỉnh, thành phố. Kết quả trên đã phản ánh khá toàn diện kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, địa phương, cũng như những hạn chế trong từng lĩnh vực cải cách trên địa bàn Tỉnh. Đây là nguồn thông tin quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại địa phương trong thời gian tới.

3. Đất Sen hồng - Đồng lòng chống dịch Covid-19

Ngày 24/6/2021, tỉnh Đồng Tháp xuất hiện chùm ca bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc. Từ đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Tỉnh diễn biến vô cùng phức tạp. Lần đầu tiên từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, Tỉnh phải nhiều lần thực hiện giãn cách xã hội; phong tỏa nhiều khu vực; lập các chốt kiểm soát...

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều giải pháp cấp thiết nhằm đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh. “Quê hương nghĩa nặng, tình sâu” - với tinh thần đồng cảm, chia sẻ khó khăn, nghĩa tình lúc hoạn nạn, lãnh đạo Tỉnh, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực tiếp nhận, bố trí và đảm bảo đưa đón công dân hồi hương một cách trật tự, an toàn; động viên, thăm hỏi, tạo việc làm, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Trong giai đoạn bình thường mới, người lao động được địa phương hỗ trợ quay trở lại nơi làm việc khi có nhu cầu.

Đáng trân quý hơn, đội ngũ y sĩ, bác sĩ - những chiến sĩ áo trắng đã có những cống hiến, hy sinh thầm lặng, không ngại hiểm nguy, vất vả, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp. Ngành Y tế đã và đang trải qua thời gian thật sự khó khăn, đầy thử thách trong lịch sử của Ngành: Thần tốc chống dịch, hạn chế số lượng ca mắc, điều trị, giành lại sự sống cho các bệnh nhân, giảm thiểu số ca tử vong; đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, bảo đảm hiệu quả, an toàn để sớm bao phủ vắc-xin cho người dân. Tiếp tục củng cố lực lượng và duy trì công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. Lực lượng y tế đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, giữ gìn bình yên, an toàn cho cộng đồng, góp phần lan toả hình ảnh người thầy thuốc vì Nhân dân, “lương y như từ mẫu”.

Cùng với các đội ngũ y tế, tình nguyện viên, lực lượng công an, quân đội, biên phòng phải tập trung 100% quân số, không quản ngại khó khăn, xa gia đình, người thân để ứng trực 24/24 giờ. Các cán bộ, chiến sĩ không chỉ tiên phong nơi tuyến đầu chống dịch, mà còn ngày đêm giữ vững trận địa phòng, chống tội phạm. Cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ, Tổ bảo vệ dân phố, Đoàn Thanh niên... trực xuyên suốt ở các chốt chặn với những bữa cơm ăn vội, những giấc ngủ không tròn, những trận mưa lớn có khi “thời bay” cả chốt kiểm soát. Song song với hoạt động ở tuyến đầu phòng, chống dịch, các cán bộ, chiến sĩ đã tích cực tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, nhất là các tin, bài sai sự thật, chưa được kiểm chứng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, từ đó, kịp thời giáo dục, nhắc nhở, định hướng dư luận, ổn định tình hình.

Thực hiện tốt phương châm “Phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều trị hiệu quả”, lực lượng quân đội đã phối hợp chặt chẽ các địa phương trên địa bàn Tỉnh nắm chắc diễn biến tình hình để tổ chức các khu cách ly tập trung, tiếp nhận, thu dung, tuần tra, kiểm soát, truy vết nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Nhiều đơn vị đã sử dụng doanh trại để thành lập khu cách ly, bệnh viện dã chiến, bố trí và tổ chức lực lượng phục vụ ăn, ở tận tình, chu đáo cho người dân cách ly. Song song đó, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng nhiều tháng liền bám trụ trên các tuyến biên giới trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn; thường xuyên giúp đỡ, hướng dẫn Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; ngăn chặn người và hàng hoá xâm nhập trái phép nhằm giữ vững quốc phòng - an ninh, xứng danh “Bội đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ trên địa bàn Tỉnh đồng thuận, tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạm dừng các lễ hội, các khoá tu tập, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Chủ động huy động mọi nguồn lực, nhu yếu phẩm hỗ trợ các hộ gia đình, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền khoảng 70 tỷ đồng, thể hiện tinh thần “tôn giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn Tỉnh đến kỳ thu hoạch không thể tiêu thụ. Bên cạnh nỗ lực tháo gỡ của cơ quan chức năng, với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều tổ chức, cá nhân tích cực vào cuộc để giúp nông dân “giải cứu nông sản”, sáng tạo mô hình “Bón phân, phun thuốc và thu hoạch nông sản thay nông dân”; thực hiện chương trình “Nông sản Đồng Tháp - San sẻ yêu thương” - hỗ trợ lương thực, thực phẩm và các thiết bị y tế cho Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Ủy ban Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Prây-veng, Vương quốc Campuchia. Nhiều cơ quan, đơn vị nỗ lực vượt qua khó khăn vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, vừa đồng hành cùng tỉnh nhà ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống

dịch Covid-19 và Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp. Nhiều doanh nghiệp sẵn sàng tạm ngừng sản xuất, kinh doanh để đảm bảo an toàn cho người lao động và cộng đồng, tham gia đóng góp tài chính, vật lực cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các hoạt động trợ giúp xã hội cho các nhóm yếu thế...

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, bên cạnh sự nỗ lực, chủ động của cả hệ thống chính trị, là sự đồng lòng, góp sức của mỗi người dân để vượt qua đại dịch với quyết tâm sắt đá như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Việc gì khó cho mấy, quyết tâm làm thì làm chắc được, ít người làm không nổi, nhiều người đồng tâm hiệp lực mà làm thì phải nổi”. Các hộ gia đình, người dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy tinh thần tự quản, tương thân tương ái, đồng hành cùng các lực lượng tuyến đầu thực hiện nhiệm vụ cũng như giúp đỡ những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài vững chắc trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh. Nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được ghi nhận và tôn vinh. Nổi bật là các mô hình “Shipper áo xanh”, “Đi chợ giúp dân”; “Rút tiền mặt thay người dân”; “Chuyến xe 0 đồng”, “Siêu thị mini 0 đồng”; “Hãy ở nhà, chúng tôi đến tận nhà”; “Tổ nấu ăn phục vụ hậu cần”... Đây là những sáng kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh nhà nhằm hỗ trợ nhu cầu mua nhu yếu phẩm của người dân, hạn chế tập trung đông người tại các điểm bán hàng với phương châm “mình vì mọi người”. Trong khó khăn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của người dân tỉnh nhà được thể hiện rõ hơn bao giờ hết, thấm đậm tình đồng chí, nghĩa đồng bào với những suất cơm nghĩa tình, “Gian hàng 0 đồng” do các tập thể, cá nhân tự nguyện tạo lập, góp công, góp sức vì cộng đồng. Liên đoàn Lao động Tỉnh trao tặng 50.000 “Túi an sinh công đoàn” đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch.

Cần nhìn nhận rằng, đâu đó tại các địa phương, đơn vị, một bộ phận người dân vẫn còn tình trạng lơ là, chủ quan, thiếu ý thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Song, bằng tất cả niềm tin và hy vọng, cả hệ thống chính trị, Nhân dân, doanh nghiệp tỉnh nhà tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện nghiêm biện pháp 5K và tăng cường tiêm vắc-xin nhằm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 với mục tiêu cao nhất là bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân; phục hồi kinh tế - xã hội quê hương Sen hồng Đồng Tháp.

4. Doanh nghiệp Đồng Tháp nỗ lực vượt khó khôi phục sản xuất - kinh doanh

Trong năm qua, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân tích cực đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua thách thức đại dịch Covid-19 để duy trì và từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp của Tỉnh đã có nhiều đóng góp vật chất, tinh thần tiếp tục đồng hành, chia sẻ, chung tay cùng chính quyền trong công tác phòng, chống dịch, ủng hộ quỹ vắc-xin, trang thiết bị y tế và hỗ trợ an sinh xã hội

cho Tỉnh thông qua các chương trình: đóng góp cho Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp; chương trình “Sóng và máy tính cho em”... Mặc dù diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn phải tạm ngưng hoạt động, giảm công suất sản xuất, sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”, “4 tại chỗ” nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất mang lại giá trị kinh tế cho Tỉnh, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2021, ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm 2021 đạt 2,22%, trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng 3,14%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 2,09%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 1,5%. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đến cuối năm 2021 đạt 90.384 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người ước đạt 56,45 triệu đồng (tương đương 2.412 USD). Nền tảng sản xuất nông nghiệp được giữ vững, công nghiệp - xây dựng được duy trì, thương mại - dịch vụ được khôi phục bước đầu. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế trong năm 2022.

Ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong vận động các doanh nghiệp trong Tỉnh cùng hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục sản xuất - kinh doanh năm 2021 là: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Tháp, Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp.

Ngoài ra, ngày 18/8/2021, Bộ Công thương ban hành Quyết định số: 1974/QĐ-BCT phê duyệt danh sách 315 “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp có **09** doanh nghiệp, gồm Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đa quốc gia IDI, Công ty cổ phần Thủy sản Trường Giang, Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Tài, Công ty trách nhiệm hữu hạn Ricegrowers Việt Nam, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco, Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang và Công ty TNHH Hùng Cá. Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong các lĩnh vực hải quan, thuế, môi trường... Trong **09** doanh nghiệp được Bộ Công thương vinh danh là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2020, có 02 doanh nghiệp được Bộ Công thương vinh danh nhiều năm liền, như: Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi (2017, 2018, 2019), Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Sa Giang (2017, 2018, 2019).

5. Nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được công nhận cấp quốc gia

Ngày 23/8/2021, Bộ Công thương ban hành Quyết định số: 1997/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021,

theo đó, tỉnh Đồng Tháp có **06** sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia: Muối sấy Ngọc Yên, Cơ sở chế biến - sản xuất muối sấy Ngọc Yên, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình; Ống hút gạo Fuma, Công ty Cổ phần Tinh bột xanh, Phường 2, thành phố Sa Đéc; Bánh hỏi đặc biệt Phú Khang, Cơ sở thực phẩm Phú Khang 2, phường An Hoà, thành phố Sa Đéc; Buffalo Jerky - Khô trâu ăn liền - Vị tiêu, Hộ kinh doanh Quang Hiên, xã Tân Bình, huyện Châu Thành; Bộ tinh dầu đặc trưng Đồng Tháp, Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất tinh dầu hương Đồng Tháp; Nhang sen Liên Tâm, Hộ kinh doanh Liên Tâm, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh.

Việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia nhằm: Khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; thúc đẩy quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp; giúp cộng đồng doanh nghiệp hiểu được ý nghĩa của việc tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

6. Khởi nghiệp trong nông nghiệp có nhiều sức sống mới

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến cộng đồng doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Song, trước những khó khăn này, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã không “chùn bước” mà chủ động thích ứng bằng những chiến lược kinh doanh mới, góp phần cho sự tồn tại và phát triển bền vững. Nhiều mô hình khởi nghiệp mới trong lĩnh vực nông nghiệp được tạo dựng với sản phẩm từ nguồn nguyên liệu nông sản địa phương. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm lan tỏa, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên, thanh niên tham gia khởi nghiệp, làm giàu cho bản thân và quê hương xứ sở, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, như:

Nhiều dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản đang phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế; sáng tạo nhiều dòng sản phẩm mới phù hợp xu thế thị trường, được người tiêu dùng đón nhận. Điển hình như: Dự án ứng dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật của kỹ sư Lâm Trọng Nghĩa (huyện Tam Nông); Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Khánh Thu (huyện Tháp Mười) với các sản phẩm mới như nước giải khát Dextox, sữa sen đóng lon; Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Cát (huyện Lai Vung) mở rộng sản xuất các sản phẩm khô từ gạo (bánh canh ống, bún khô, bún tươi từ khoai lang, rau củ...); Công ty trách nhiệm hữu hạn Ecolotus Việt Nam (thành phố Cao Lãnh) cho ra đời nhiều sản phẩm tiện dụng từ sen như túi lá sen, giỏ quà lá sen; các sản phẩm từ trái cây sấy của Công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh Food (huyện Cao Lãnh); sản phẩm tinh dầu của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hương Đồng Tháp (thành phố Hồng Ngự).

Xuất hiện nhiều dự án mới ứng dụng công nghệ trong sản xuất, điển hình như: Trồng rau má thủy canh của kỹ sư nông nghiệp Võ Thanh Beo (huyện Cao Lãnh); sản xuất và kinh doanh cây giống cây mô của Nguyễn Phương Hằng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học HF (huyện Lấp Vò); mô hình sinh kế bền vững của nông dân Huỳnh Văn Kiêm (huyện Hồng Ngự); sản xuất nấm vân chi đỏ từ phụ phế phẩm nông nghiệp của Tiến sĩ Trần Đức Tường, Giảng viên Trường Đại học Đồng Tháp; nuôi ốc bươu đen công nghệ cao kết hợp solar của Nguyễn Ngọc Khánh (huyện Lai Vung); nuôi cá linh, tôm càng xanh trên ruộng lúa của anh Bùi Trí Nhân (thành phố Hồng Ngự)...

Năm 2021, có **123** sản phẩm dự thi đánh giá, phân hạng Chương trình mỗi quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP), trong đó, hơn **100** sản phẩm khởi nghiệp từ lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp Đồng Tháp từng bước áp dụng hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh như ứng dụng truy xuất nguồn gốc vào sản xuất nông nghiệp; các sản phẩm nông sản, đặc sản Đồng Tháp có mặt rộng rãi trên các kênh thương mại điện tử: Voso, Postmart, Shopee, Lazada,...

Nổi bật trong năm, ghi nhận sự ra đời của Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp - mô hình hợp tác xã mới với mục tiêu kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp sản xuất và kinh doanh đặc sản, góp phần giới thiệu, quảng bá các sản phẩm Đất Sen hồng, hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng nông sản của Tỉnh. Hiện nay, Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp đã cho ra mắt trang thương mại điện tử (<https://htxdacsandongthap.com>), quy tụ hơn **60** doanh nghiệp và hơn **400** dòng sản phẩm được đưa ra thị trường, gồm: sản phẩm OCOP Đồng Tháp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đạt chuẩn hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống...

Bên cạnh đó, Chương trình “Ươm tạo Đàn sếu khởi nghiệp Đất Sen hồng” do Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp tổ chức từ tháng 4 đến tháng 11/2021, đã hỗ trợ **15** dự án khởi nghiệp tiềm năng trong lĩnh vực nông nghiệp với các hoạt động cung cấp kiến thức nền về quản trị, định hướng và phát triển doanh nghiệp; kết nối đội ngũ cố vấn trong và ngoài Tỉnh; tham quan trải nghiệm tại các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công. Qua đó, thúc đẩy các dự án khởi nghiệp xác định rõ tầm nhìn, sứ mệnh; xây dựng mô hình kinh doanh; hoàn thiện và nâng cấp sản phẩm; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và huy động vốn đầu tư; góp phần hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp có nền tảng kiến thức vững vàng, năng động, nhiệt huyết, đổi mới sáng tạo nhằm phát huy tối đa giá trị nguồn tài nguyên bản địa, vững tin gia nhập thị trường trong và ngoài nước.

7. Nhiều công dân tiêu biểu Đất Sen hồng được vinh danh

7.1. *Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang, Đội trưởng Đội Tổng hợp thuộc Công an thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.* Với chuyên môn là tham mưu - tổng hợp nhưng chị luôn tích cực đi địa bàn, nắm tình hình và tham gia trực chốt cùng đồng đội. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, không may mắn trở thành F1, chị tình nguyện cách ly tại cơ quan để thực hiện công tác hành chính. Chị đã tham mưu lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch các điểm “vùng xanh” của thành phố, đề xuất nhiều chính sách, giải pháp hiệu quả phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an dân, an sinh tại các địa bàn có tình hình dịch diễn biến phức tạp. Với những đóng góp, công hiến của mình, nhiều năm liền, Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Tại hội nghị sơ kết và tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Trung tá Nguyễn Thị Thu Trang vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

7.2. *Thầy giáo Trần Hữu An, giáo viên Trường Tiểu học An Thạnh 1, phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự tích cực với công việc thiện nguyện:* Đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của người dân, cũng như lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát trên địa bàn phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, thầy Trần Hữu An đã chủ động liên hệ để tham gia hỗ trợ thức ăn, nước uống cho lực lượng trực chốt. Trung bình mỗi ngày, thầy chuyển giao gần 500 suất, dù khó khăn vất vả nhưng thầy giáo An luôn vui vẻ vì cùng với mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Thầy cũng thường xuyên vận động nhà hảo tâm ủng hộ: Gạo, mì, rau, củ, quả,... để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh sự vận động, thầy An tự xuất tiền mua: Tập, sách, laptop, điện thoại,... để trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm mang đầy ý nghĩa của Thầy đã được các nhà hảo tâm đồng tình ủng hộ, Đảng ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

7.3. *“Nữ chiến binh áo trắng” Nguyễn Thị Thùy Dung, nhân viên Trạm Y tế phường Tân Quy Đông, Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc:* Thời điểm số F0 đột ngột tăng mạnh tại thành phố Sa Đéc, nhiều người có tâm lý hoảng loạn, không chịu đi cách ly tập trung cũng như đến cơ sở điều trị, phản kháng lại với lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều trường hợp sử dụng lời nói rất khó nghe, thậm chí hành hung. Những lúc như thế, chị cố gắng giải thích cho bà con hiểu và thực hiện. Chị và đồng nghiệp của mình không nhớ chính xác con số chuyển đi, về giữa hai thành phố Sa Đéc và Cao Lãnh để đưa các bệnh nhân đến nơi cách ly, điều trị. Trong quá trình vận chuyển, chị và đồng nghiệp phải xử trí rất nhiều tình huống: Khi có các ca bệnh chuyển biến nặng, khó thở, chuyển dạ, bệnh nhi không có người nhà theo cùng. Đặc biệt, có cả những trường hợp bệnh tâm thần hay người nghiện ma túy. Với tinh thần tự nguyện, không ngại khó khăn, nguy hiểm, với cái tâm, y đức của

người thầy thuốc, y sĩ Nguyễn Thị Thùy Dung đã truyền cảm hứng năng lượng tích cực cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu, rất đáng biểu dương và trân trọng.

7.4. Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì Chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, huyện Tam Nông: Thầy Quý thường bảo: “Giáo lý nhà Phật rất tương đồng với tư tưởng đạo đức Bác Hồ. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Bác Hồ đại ý là “làm sao cho nhân dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành...”. Với tâm niệm đó, Thầy đã thực hiện nhiều việc làm từ thiện để góp phần chia sẻ những khó khăn của bà con bị ảnh hưởng bởi bệnh Covid-19. Thầy đã hỗ trợ tiêu thụ trên 237 tấn khoai lang tím Nhật giúp nông dân 02 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long; trao tặng cho 05 điểm cách ly phòng, chống dịch Covid-19 ở huyện Cái Bè, Cai Lậy và thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang một số đồ dùng thiết yếu; trao tặng cho các điểm cách ly trong Tỉnh: Vồng xếp, ghé xếp, mùng, mền, khẩu trang...; trao tặng 02 chiếc tủ lạnh và 02 máy lọc nước trị giá trên 15 triệu đồng cho các chốt Biên phòng thuộc 02 xã Thường Phước và Bình Thạnh; tặng cho 22 chốt Biên phòng ở các huyện Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự gồm: Khẩu trang, mì, nước rửa tay sát khuẩn, chai thoa chống muỗi đốt, nhang muỗi, nước uống đóng chai, rau, củ, quả... Ngoài ra, Thầy đã tự nguyện tổ chức điểm tặng lương thực, thực phẩm tại Chùa Tâm Thành theo hình thức “quầy hàng 0 đồng”! Đây là quầy hàng nhân ái đầu tiên ở tỉnh Đồng Tháp trong đại dịch Covid-19.

Trong hơn 10 năm gần đây, tổng giá trị tiền và vật chất mà Thầy vận động giúp đỡ cho những hộ nghèo, những mảnh đời bất hạnh ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp lên đến gần hàng trăm tỷ đồng. Với những đóng góp tích cực của Thượng tọa Thích Thiện Quý trong công tác từ thiện - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen và Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp biểu dương, khen thưởng. Thượng tọa Thích Thiện Quý còn được vinh danh Đại sứ Hoa Việt thiện trong Top 100 điểm văn hóa tâm linh và xã hội từ thiện tiêu biểu vì sự phát triển cộng đồng.

7.5. Em Lê Thị Nhật Swong, cựu nữ sinh Trường trung học phổ thông Giông Thị Đàm, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đạt giải thưởng Ngôi sao Gubkin ở Nga: Năm 2014, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), Swong trúng tuyển vào Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu). Những ngày đầu vào đại học, Swong tìm tòi nhiều cơ hội học bổng, thực tập ở nước ngoài. Tự tin với những thành tích kết quả học tập 3 năm THPT, điểm thi tốt nghiệp và điểm tổng kết học kỳ 1 năm nhất đại học, Swong nộp đơn xét học bổng và trúng tuyển. Sau khi trúng tuyển học bổng, Swong theo học chuyên ngành địa chất ứng dụng, Trường Đại học Dầu khí Gubkin (Nga). Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp Swong trở thành sinh viên tốt nghiệp với điểm GPA đạt 4,9/5 và đạt giải thưởng Ngôi sao Gubkin của Trường Đại học Tổng hợp Dầu khí Gubkin. Đây là niềm vinh dự không chỉ cho tỉnh Đồng Tháp mà còn là niềm vinh dự cho đất nước

Việt Nam, qua đó khẳng định với sự quyết tâm và cố gắng chúng ta hoàn toàn có thể đạt được ước mơ và hoài bão của mình.

8. Tuần Lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021: “Sa Đéc - Phố và hoa”

Với chủ đề “Sa Đéc - Phố và hoa”, Tuần Lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021 được tổ chức tại Công viên Sa Đéc từ ngày 22 - 27/01/2021, thu hút trên 200.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm với tổng doanh thu du lịch trên 43 tỷ đồng. Sự kiện có các hoạt động phong phú, hấp dẫn: Hội nghị Tổng kết liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Hội nghị giới thiệu sản phẩm du lịch, Cuộc thi trang trí công rào đẹp, Cuộc thi “Bến xuân” làm thuyền hoa đẹp, Hội thi làm bánh dân gian... Công tác tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, 02 hãng truyền thông quốc tế đã đưa tin về Làng hoa Sa Đéc là AFP - Hãng thông tấn quốc tế lâu đời nhất ở Pháp và The Telegraph - Tờ báo hàng ngày quốc gia Anh. Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hoá Du lịch, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã công bố quyết định công nhận **05** điểm du lịch tại thành phố Sa Đéc gồm: Cách đồng Hoa Hồng Sa Đéc, Vườn hồng Tư Tôn, Điểm du lịch Hoa kiểng Sa Đéc, Vườn hoa và Nghỉ dưỡng Sa Nhiên (Sa Nhiên Garden & Homestay), Vườn kiểng Ngọc Lan. Đồng thời, nhiều biên bản hợp tác, liên kết phát triển du lịch; xúc tiến, quảng bá du lịch trong thời gian tới đã được ký kết tại Tuần lễ Văn hóa Du lịch Đồng Tháp năm 2021.
